





NEW MUSLIM
ACADEMY



Pag-unawa sa Sunnah

Ang Landas Ni Propeta Muhammad



ﷺ





Ang Allah ay nagpadala ng mga taong Sugo sa sangkatauhan bilang mga patnubay. Sila ang mga tagapagdala ng ng Banal na Kasulatan at mga huwaran para sa kanilang mga tao. Sinabi sa atin ng Allah ang kasaysayan ng mga Sugo sa Qur'an. Ang huling Sugo na si Muhammad ﷺ ay ipinadala na may layuning maging tagapagdala ng mga salita, isang pinuno at gabay. Dahil siya ang huling Sugo ng Allah, siya ay ipinadala sa buong sangkatauhan na taliwas sa isang tiyak na bansa o grupo lamang.



ﷺ



Ang simbolo na ito ﷺ ay isang panalangin na isinulat gamit ang kaligrapiyang Arabik. Ito ay binabanggit/isinusulat sa tuwing binabanggit si Propeta Muhammad, ayon sa kautusan sa Qur'an 33:56. Ang ibig sabihin "Nawa'y parangalan, pagpalain at protektahan siya ng Allah."









Bilang mga Muslim, tayo ay inatasang sumunod sa kanya at kunin siya bilang ating halimbawa. Sinabi ng Allah, “Katiyakan, mayroon para sa inyo sa [katauhan ng] Sugo ng Allah ang isang mahusay na halimbawa para sa sinumang umaasa sa [pakikipagtipan sa] Allah at sa Huling Araw, at [na] sa tuwina ay nag-alaala sa Allah.” [33:21] Sa iba pang talata, ay inutusan tayo ng Allah na sundin si Propeta Muhammad ﷺ, “Sinumang sumunod sa Sugo ay tunay na sumunod sa Allah. Nguni’t sinumang tumalikod, magkagayon, ikaw ay hindi Namin isinugo bilang tagapagbantay sa kanila.” [4:80] Ang pagsunod kay Propeta Muhammad ﷺ ay isang panrelihiyong tungkulin na nagdadala ng mga gantimpala at kapatawaran ng Allah. Sinabi ng Allah, “Sabihin [O Muhammad]: ‘Kung [tunay ngang] kayo ay nagmamahal sa Allah, magkagayon ako ay inyong sundin, [at] kayo ay mamahalin ng Allah at Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang Allah ay Mapagpatawad, Maawain.’” [3:21]









Saan natin kukunin ang halimbawang ito? kinuha natin ito mula sa isang bagay na tinatawag na Sunnah. Ang Sunnah, sa pangkalahatan salita, ay tumutukoy sa nga katuruan at paraan ng pamumuhay ni Propeta Muhammad ﷺ. Ito ang buhay na halimbawa at huwaran ni Propeta Muhammad ﷺ, na kinuha mula sa mga salaysay na naitala ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad ﷺ, kung saan kanilang isinalaysay ang kanyang mga kasabihan, inilarawan ang kanyang mga gawain, binanggit ang mga pangyayari na naganap sa kanyang presensya at ang kanyang palihim na pagsang-ayon sa mga ito, at kahit ang kanyang mga pisikal na paglalarawan, kinagawian at mabuting pag-uugali. Ang lahat ng nasa itaas ay tinawag na Sunnah. Ang salitang Sunnah ay literal na nangangahulugan ng “pamamaraan” o “landas,” at kaya ang Sunnah ni Propeta Muhammad ﷺ ay ang kanyang pamamaraan at halimbawa.







Alam halos ng lahat ng mga iskolar ng Islam ang bawat detalye ng buhay ni Propeta Muhammad ﷺ. Tinuruan tayong matutunan ang kanyang mga gawi tulad ng kung paano siya natulog, kumain, umupo, naglakad, at bumati sa iba, at iba pa. Inatasan tayong malaman ang tungkol sa kanyang ritwal na pagsamba at debosyonal na buhay. Ang mga pisikal na paglalarawan ni Propeta Muhammad ﷺ, tulad ng kanyang taas, pangangatawan, at kulay ng balat ay itinala upang siya ay makita sa ating isipan. Inanyayahan kaming malaman kung paano siya namuhay, kung ano ang kanyang kinain at ininom, ang mga uri ng damit na kanyang isinusuot, at ang paglalarawan ng mga silid na kanyang tinitirahan. Dapat nating malaman ang tungkol sa kanyang pagkatao, ang kanyang kabaitan, kahinahunan, at awa, ang kanyang pagiging makatarungan at pagiging patas. *Paano niya hinarap ang mga panahong siya ay nagalit bilang resulta ng ilang kawalang-katarungan o pinsalang nagawa?* Mayroon kaming mga ulat kung saan maaari naming pagsama-samahin ang kanyang pangkalahatang pang-araw-araw na gawain mula sa oras na siya ay nagising hanggang sa siya ay nakatulog. Mayroon kaming mga detalyadong ulat ng kanyang buhay at mga pangunahing pangyayari na naganap.









Kung paanong pinangalagaan ng Allah ang Qur'an sa isang tradisyong pasalita na naitala rin sa nakasulat na anyo, gayundin, ang buhay na halimbawa at ang huwaran ng buhay ni Propeta Muhammad ﷺ ay napanatili din sa pasalita at nakasulat na anyo. Ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad ﷺ ay hindi lamang sinaulo ang Quran, sapagka't binanggit din nila ng tama at isinaulo ang mga pahayag at gawain ni Propeta Muhammad ﷺ. Ang mga pagsasalaysay na ito ay ipinasa sa iba nang pasalita, itinala at idinokumento, isinaulo at ipinasa. Sa kalaunan ay naisulat ang mga tradisyong ito at pinagsama-sama ang mga aklat na naglalaman ng mga pagsasalaysay na ito. Ang larangang ito ng kaalaman sa Islam ay kilala bilang hadith, o literal na “pagsasalaysay” o “tradisyon.”



Upang matiyak ang katumpakan at pagiging tunay, binabanggit ng mga naunang Muslim na iskolar ang mga pangalan ng mga tagapagsalaysay sa pagkakasunod-sunod na tumutukoy sa tradisyon ni Propeta Muhammad ﷺ. Mahalaga nilang pinapangalanan ang kanilang guro, ang kanyang guro, at iba pa, hanggang sa pangalan ng tagasunod na nakarinig o direktang nakakita ng tradisyon mula kay Propeta Muhammad ﷺ. Ang pagbibigay ng pangalan sa mga tagapagsalaysay na ito ay tinatawag na isang hanay ng mga tagapagsalaysay.



Isinasaulo ng mga dalubhasang iskolar ang mga serye, gayundin ay inaalam ang mga detalyadong talambuhay ng mga indibidwal na tagapagsalaysay na may mga pangunahing detalye tulad ng kanilang taon ng kapanganakan at kamatayan, kung saan sila nanirahan at naglakbay, kung saan nakilala ang kanilang mga iskolar at kung saan ito natutunan, at sa pagbabalik, ang mga mag-aaral na kanilang tinuruan, ang kanilang lakas at katumpakan ng pagmemorya at pag-alala sa mga salaysay. Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa mga iskolar na pagpasyahan ang kawastuhan at pagiging tunay ng mga pagsasalaysay. Inuri ng mga iskolar ang mga pagsasalaysay bilang katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap. Ito ay isang buong agham na may maraming mga disiplina na binuo at isinaayos sa paglipas ng mga siglo.







Nang maglaon ay tinipon ng mga iskolar ang pagsasalaysay sa mga aklat ayon sa paksa. Halimbawa, ang mga pagsasalaysay na may kinalaman sa mga legal na pagpapasiya at mga usapin ng ritwal na batas, o mga pagsasalaysay na naglalarawan kay Propeta Muhammad ﷺ, o mga pagsasalaysay tungkol sa kanyang mga panalangin o mga pagsasalaysay tungkol sa kanyang katangian at pag-uugali. Ang iba ay nagtitipon ng mga aklat ng mga pagsasalaysay tungkol sa isang iisang paksa tulad ng pang-araw-araw na ritwal na mga panalangin o isang aspeto ng paniniwala. Mayroong libu-libong mga salaysay na mayroon tayo mula kay Propeta Muhammad

ﷺ.



Mahalaga sa buhay ng isang Muslim na mahalín, matutunan, at sundin ang buhay na halimbawa at huwaran ng buhay ni Propeta Muhammad ﷺ. Ito ang paraan para masiguro nating sinasamba natin ang Allah nang tama at tulad ng ipinag-utos mismo ng Allah. Makatitiyak din tayo na sinusunod natin ang halimbawa ni Propeta Muhammad ﷺ tulad ng sinabi sa atin ng Allah sa Quran.

Tandaan natin na ang ating pagpapatotoo sa pananampalataya ay nangangahulugan na tayo ay naniniwala sa Nag-iisang Tunay na Diyos, at tinatanggihan ang mga huwad na Diyos. Kabilang dito na si Propeta Muhammad ﷺ ang Tanging Daan patungo sa Allah. Dapat tayong maniwala sa dinala o ipinahayag ni Propeta Muhammad ﷺ, sumunod sa kanyang mga utos, umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal, at sumamba lamang sa Allah ayon sa kanyang halimbawa at mga katuruan.





NewMuslimPH



newmuslimph



newmuslimPH

www.newmuslimacademy.ph